



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคไวรัสโคโรนา 19

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, thaipbs, bangkokinsight, nationweekend, workpointnews

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร กล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากทางไทยปฏิเสธไม่ให้เรือสำราญเวสต์เดมจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ระบุว่า ทางไทยพิจารณาทุกอย่างบนหลักมนุษยธรรมแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนด้วย แม้ WHO จะยืนยันว่าไม่มีผู้เป็นโรคไวรัสโควิด-19 ภายในเรือ แต่ไทยต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน และยังไม่อนุญาตให้เรือมาเทียบท่าขึ้นฝั่งที่ไทย แต่ยินดีให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม เช่น หากเรือมาทอดสมอในน่านน้ำไทยก็จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ พร้อมส่งอาหาร, ยา และน้ำมันเชื้อเพลิงไปให้ สำหรับจุดมุ่งหมายของเรือลำนี้ไม่ใช่ประเทศไทยตั้งแต่ต้น และเรือก็ยังไม่ได้ออกอนุญาตผ่านเข้ามาที่น่านน้ำไทย แต่จากการสำรวจคนไทยบนเรือลำ 19 คนเป็นลูกจ้างบนเรือมีสัญชาติจางคยออยู่แล้ว และบนเรือยังมีคนสัญชาติอเมริกัน 700 กว่าคน อาจจะไปในพื้นที่ที่ประเทศที่อเมริกามีประชาธิปไตย อย่างเช่น เกาะกวม เป็นต้น

- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงขณะนี้เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ในรพ. 22 ราย จะให้กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย และมีแนวโน้มจะได้กลับบ้านเพิ่มอีก 3 ราย ส่วนอาการของผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ที่ได้รับการถ่ายน้ำเหลืองหรือแอนติบอดีจากผู้ป่วยยืนยันที่หายดีแล้ว อาการยังทรงตัว แนะนำข้อปฏิบัติที่เฝ้าระวังต่างประเทศ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้เลี่ยงเดินทางไปก่อน แต่ยังไม่ได้มีการประกาศหรือกำหนดในลักษณะของการเตือนว่าไม่ให้เดินทางไปประเทศอื่น

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีทางการอังกฤษกักตัวผู้ต้องหาวงกษาที่ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากไทยว่า การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต้องเดินทางโดยสารการบินและก่อนส่งตัวมีผลการตรวจสุขภาพยืนยันว่าเป็นปกติ

สื่อที่นำเสนอ: มติชน, แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, thebangkokinsight, กรมประชาสัมพันธ์

- เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์พัฒนาต่อยอดการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (whole genome sequencing) สู่ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว นำไปสู่ผลการตรวจที่ถูกต้อง ขยายขีดความสามารถสู่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศ รู้ผลการตรวจรวดเร็ว สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคภายในประเทศ โดยบริการตรวจคู่ขนานกับห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ซึ่งใช้เทคนิคการตรวจที่ต่างกัน อีกทั้งร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกด้วยการแบ่งปันข้อมูลและสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก อนุทิน ชาญวีรกูล

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. โพสต์ข้อความระบุว่า ได้รับการยืนยันมาว่า Westerdam หันหัวเรือออกจากประเทศไทยแล้ว

การดำเนินงานของหน่วยงานอื่น

สื่อที่นำเสนอ : มติชน , ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์กระปุก

- พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผย ยืนยันว่าผู้ต้องขังชาวอังกฤษไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากในเรือนจำประเทศไทยแน่นอน โดยมีการตรวจร่างกายจากแพทย์อย่างละเอียดพบว่าไม่มีไข้ ทั้งยังเช็กวินโรคปอด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่น ๆ ก่อนส่งตัวกลับ กรมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สร. ในการวางมาตรการป้องกันการระบาดในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ มีการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย และตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกวันพร้อมรายงานตลอด 24 ชม. และคัดแยกผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ต้องขังทั่วไปทำให้ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังถึง 374,406 ราย ยัง ไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ภายในเรือนจำ

- รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กรมอนามัยเผยแพร่ข้อมูลสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 10 สถานที่ ประกอบด้วย 1. สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน 2. รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถ จยย.รับจ้าง 3. เรือโดยสาร 4. ระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส ,เอ็มอาร์ที ,แอร์พอร์ตเรลลิงก์ และ รถไฟ 5.ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฟิตเนส 6. ร้านอาหาร 7. โรงพยาบาล 8.ห้องน้ำสาธารณะ 9. ปั้มน้ำมัน 10.สถานีขนส่งผู้โดยสาร และ สนามบิน ขอให้หมั่นทำความสะอาด นำแอลกอฮอล์ เจลล้างมือวางไว้บนรถ หรือ ทางเข้า-ออก

- มีการประชุมกรมฯ.ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ประชุมพิจารณาติดตามสถานการณ์เชื้อโควิด-19 โดยเชิญ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผบ.สทม. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าร่วมให้ข้อมูล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ที่ประชุมหาหรือความร่วมมือและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจาก 62 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกรมควบคุมโรครายงานว่าได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ภาษาไทย อังกฤษ จีน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น สถานการณ์ ความรู้เรื่องโรค วิธีการป้องกัน สื่อมัลติมีเดีย รวมถึงรายงานสถานการณ์</p> <p>-ทำเนียบฯแจกหน้ากากอนามัย คนละ 5 ชั้น วันละ 30,000 ชั้น จะแจกไปจนถึงวันที่ 20 ก.พ.63 ที่เดินทบริเวณประตู 6</p> <p>-กรมการค้าภายใน เผย ที่กำหนดให้การส่งออกหน้ากากอนามัยตั้งแต่ 500 ชั้นขึ้นไป ต้องขออนุญาตก่อน และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.63 ขณะนี้ผู้มาขออนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัย 40 ราย จำนวน 18.5 ล้านชิ้น โดยกรมยังไม่ได้อนุญาตให้รายใดส่งออก เพราะต้องการบริหารจัดการให้ในประเทศมีสินค้าเพียงพอใช้ก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์77kaoded</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ รศ.ดร.ชชนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ร่วมกันเปิดเผยผลการศึกษา เรื่องไวรัสโคโรนาที่ประชาชนรับรู้ พบว่า ประชาชนสนใจและติดตามข่าวเรื่องไวรัสโคโรนา มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 56.6 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ร้อยละ 66.7 และสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 66.6 ประชาชนร้อยละ 37.2 เชื่อมั่นข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ มีเพียงร้อยละ 14 ที่เชื่อมั่นสื่อเฟซบุ๊ก ส่วนความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและการติดต่อ พบว่า ร้อยละ 71.5 เชื่อว่าเชื้อไวรัสโคโรนา ล่องลอยทั่วไปในอากาศ แหล่งชุมชน คนหนาแน่น ร้อยละ 79.6 คิดว่าตนเองไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และวิธีป้องกันจากไวรัสเมื่อต้องออกนอกบ้าน ร้อยละ 83.4 ระบุว่าใช้หน้ากากอนามัย ร้อยละ 60.4 ล้างมือบ่อยๆ และร้อยละ 56.9 ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ฝ่ามือ</p> <p>สำหรับการรับรู้ต่อการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา ร้อยละ 86.0 คิดว่าเดินห้างสรรพสินค้าติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 83.5 คิดว่าการนั่งเครื่องบินลำเดียวกันติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 83.0 คิดว่าการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติติดเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 82.1 คิดว่าการขึ้นรถเมล์ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า ติดเชื้อไวรัสได้ ขณะที่ร้อยละ 81.3 คิดว่าการนั่งทานอาหารร่วมโต๊ะ ติดเชื้อไวรัสได้ และร้อยละ 47.5 คิดว่าการฟังเพลงร่วมกันติดเชื้อไวรัสได้ โดยความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ต้องการให้แจกหน้ากากอนามัย ต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การป้องกัน โรค และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นจริง และ ต้องการให้แจกเจลล้างมือ</p> <p>ทั้งนี้ เสนอให้พัฒนาวิธีการพูด การให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเรื่อง 1.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2.โอกาสติดเชื้อ 3.การดูแลตนเอง 4.การดูแลคนใกล้ชิด 5.การดูแลคนในที่ทำงาน</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ/เฝ้าระวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>- สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ เรียกร้องรัฐบาลทบทวนช่วยเหลือเรือสำราญเวสต์เอร์ตาม ระบุมีลูกเรือสัญชาติไทย 19 คน และผู้โดยสารไทยอีกจำนวนหนึ่ง เชื่อรัฐบาล-หน่วยงานมีศักยภาพ</p> <p>- เรือสำราญ แซฟไฟร์เออร์ ปรินเซส ได้เดินทางจากท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยลูกเรือและนักท่องเที่ยวสัญชาติออสเตรเลีย จำนวน 3,447 คน เดินทางมาท่าเทียบเรือเกาะสมุยจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังประเทศสิงคโปร์</p> <p>-สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เผย มีเรือสำราญขนาดใหญ่เดินทางเข้ามาจอดเทียบท่าภูเก็ต อย่างน้อยเดือนละ 17 ลำ ได้ร่วมกับสสจ.ภูเก็ต, เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น วันนี้ เวลา 07.00 น. เรือ SEABOURN OVATION มาจากฮ่องกง มาเลเซีย ประเทศไทย กำหนดมาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต และเวลา 10.00 น. เรือ Quantum of the Seas เส้นทางภูเก็ต ปีนัง สิงคโปร์ ภูเก็ต กำหนดมาเทียบท่าบริเวณชายหาดป่าตอง ซึ่งมีลูกเรือและนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คน ในวันพรุ่งนี้ (14 ก.พ.2563) เวลา 12.30 น. เรือ Celebrity Constellation และวันที่ 15 ก.พ.2563 เวลา 05.30 น เรือ STAR CLIPPER จะเข้ามาเทียบท่าในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ด้วย ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะดำเนินการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าท่าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดมเจ้าหน้าที่คัดกรองนักท่องเที่ยวทุกคนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ไทยรัฐ,แนวหน้า, มติชน,ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์,สยามรัฐ,ไทยโพสต์,ข่าวสด,ไทยรัฐออนไลน์,มติชนออนไลน์ ,newtv,สยามรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รายงานอ้างการเปิดเผยของ นายจอง หนานซาน อดีตประธานสมาคมการแพทย์จีน ว่า ภาระงานการฟักตัวของไวรัสโควิด-19 อาจกินเวลานานกว่า 14 วัน หลังการสุ่มตรวจตัวอย่างจากคนไข้ 1,099 คน พบว่ามี 1 คน ที่เชื้อใช้เวลาในการฟักตัวถึง 24 วัน ระยะเวลาตั้งแต่การได้รับเชื้อเข้าร่างกาย จนถึงเริ่มแสดงอาการป่วยนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ได้รับเชื้อ และเรื่องนี้จำเป็นต้องระมัดระวัง เพราะหลักฐานยังไม่เพียงพอ</p> <p>-นายจอง หนานซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของจีนระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงแสดงว่าการแพร่ระบาดน่าจะถึง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จุดสูงสุดในเดือนนี้ และหวังว่าการแพร่ระบาดน่าจะสามารถยุติลงในราวเดือนเม.ย.</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมอซู ชูยันเป็นแพทย์คนที่ 2 ที่เสียชีวิตเพราะความเหนื่อยล้าหลังการรักษาผู้ติดเชื้อมานาน 18 วัน - สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอิหร่าน ระบุว่าพบหญิงไม่เปิดเผยสัญชาติวัย 63 ปี เสียชีวิตในโรงพยาบาลกรุงเตหะราน อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลยืนยัน เนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่กระทรวงสาธารณสุขอิหร่านแถลงปฏิเสธต่อว่า ไม่พบการติดเชื้อในประเทศ - ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ในเมืองอูฮั่น เริ่มเหนื่อยล้า และประสบปัญหาอุปกรณ์ขาดแคลนอย่างหนัก แพทย์จำนวนมากต้องตรวจผู้ป่วยในชุดป้องกันและหน้ากากอนามัยที่นำมาใช้ซ้ำ หรือถึงขั้นไม่มีชุดหรือหน้ากากใส่ แพทย์รายหนึ่งในคลินิกชุมชนในเมืองอูฮั่นระบุว่า มีเพื่อนร่วมงานแสดงอาการป่วยติดเชื้อที่บ่อยอย่างน้อย 16 คน ในฐานะแพทย์ ไม่ควรที่จะเป็นตัวแพร่เชื้อเสียเอง แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถหาใครมาทำงานแทนได้เลย - ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คนเดียวในทิเบต มีอาการดีขึ้นและได้ออกจากรพ.แล้ว หลังรับการรักษา 18 วัน - อังกฤษยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรุงลอนดอน เป็นรายแรก ทำให้รวมผู้ติดเชื้อในสหราชอาณาจักรทั้งหมด 9 ราย - เรือสำราญ Westerdam มุ่งหน้าไปท่าเรือสึทูลูวาล์ของกัมพูชาเพื่อเทียบท่า ซึ่งจะเดินทางเข้าวันนี้ (13 ก.พ.) - เกาหลีใต้แนะนำให้พลเรือนหลีกเลี่ยงเดินทางไปญี่ปุ่น และขยายเวลาในการแนะนำเลี่ยงการเดินทางไปสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย และไต้หวัน และขอให้ระงับเดินทางไปจีน รวมทั้งฮ่องกงและมาเก๊า ขณะที่อิสราเอลออกคำเตือนพลเรือนของตัวเอง ให้พิจารณาหลบหนเกี่ยวกับเดินทางไปสิงคโปร์ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเก๊า และฮ่องกง - เรือสำราญ ไดมอนด์ ปรีสเซส ที่จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า ของญี่ปุ่น ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 39 คน มีเจ้าหน้าที่กักกันโรคติดเชื้อ 1 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 175 ราย - จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในจีนรวม 44,699 ราย ผู้เสียชีวิตในจีนทั้งหมด 1,118 ราย โดยเพิ่มขึ้นอีก 97 ราย โดยเฉพาะที่หูเป่ย์ที่เดียว มีผู้เสียชีวิตวันเดียว 94 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 45,222 ราย ประกอบด้วย ฮ่องกง และสิงคโปร์ประเทศละ 50 ไทย 33 เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น 28 มาเลเซียและไต้หวันทีละ 18 เยอรมนี 16 ออสเตรเลียและเวียดนามทีละ 15 สหรัฐ 13 ฝรั่งเศส 11 มาเก๊า 10 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอังกฤษทีละ 8 แคนาดา 7 อิตาลี ฟิลิปปินส์ อินเดียทีละ 3 รัสเซียและสเปนทีละ 2 เนปาล กัมพูชา เบลเยียม ฟินแลนด์ สวีเดน และศรีลังกาทีละ 1 - WHO ได้ตั้งชื่อใหม่อย่างเป็นทางการให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า “COVID-19” ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” หรือโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการเริ่มต้นในปี 2562 ส่วนวัคซีนรักษาคาดว่าจะพร้อมใช้ภายใน 18 เดือน 	
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>- เสนอบทความ กล่าวว่า สำนักข่าวของจีน "ซินหัว เดลี" รายงานว่า พบผู้ป่วยรายหนึ่งในกรุงปักกิ่งมีอาการน่าสงสัย ตรวจสอบสารพันธุกรรมไวรัส 3 ครั้ง ได้ผลเป็นลบ ซึ่งใช้วิธีตรวจมาตรฐาน คือใช้ไม้ป้ายคอกวาดตัวอย่างสารคัดหลั่งจากลำคอหรือระบบทางเดินหายใจส่วนบน แต่ทีมแพทย์ยังสงสัยเพราะดูจากอาการแล้วน่าจะติดเชื้อแน่นอน จึงเปลี่ยนไปใช้การตรวจจาก "ระบบทางเดินหายใจ ส่วนล่าง" ถึงยืนยันได้ว่ามีเชื้อ จึงมีการประกาศเตือนและเพิ่มมาตรการตรวจโรคและกักแยกผู้ป่วยอย่างเข้มงวดกว่าเดิม</p> <p>- ด้านศ.นพ.อมร ลิลาธรรมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อ อธิบายถึงสาเหตุที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาไม่เจอในผู้ติดเชื้อบางรายนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บ "สารคัดหลั่ง" ไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะการใช้น้ำเชื้อที่ได้จากหลอดลมหรือคอหอยส่วนบนซึ่งมีเซลล์ไวรัสอาศัยอยู่น้อย วิธีที่ถูกต้องคือ การใช้เครื่องมือดูดเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือจากท่อน้ำลาย และ ยังต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วย เพราะช่วงแรกที่ผู้ป่วยติดเชื้อนั้น จำนวนไวรัสโคโรนาอาจยังไม่มากพอ ทำให้ไม่มีอาการ ต้องรอประมาณ 7 วัน จนเริ่มมีอาการ แต่ถ้าผู้ติดเชื้อไม่มีอาการจนผ่านไป 14 วัน ก็แปลว่าไม่น่าจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยไม่แพร่เชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงแต่มีโอกาสน้อยมากเมื่อได้สารคัดหลั่ง แล้วต้องเก็บและนำส่งห้องแล็บเพื่อตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Real-Time RTPCR</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน</p> <p>- กล่าวว่า แม้จะมีข่าวเรื่องกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา แต่ไม่ควรลืมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่ประเทศต่าง ๆ ยังมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ถือเป็นสถานการณ์วิกฤตที่ต้องรับมือ และต้องมีการป้องกันตัวเองต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น</p> <p>- กล่าวว่า จง หนานซาน ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของจีน ระบุยอดผู้ติดเชื้อลดลงตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาอาจสิ้นสุดลงภายในเดือน เม.ย. ขณะที่ เบรนแดน เมอร์ฟี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ออสเตรเลีย พูดถึงการคาดการณ์ของจงว่ายังเร็วเกินไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน และ มติชน คอลัมน์ วีรพงษ์ รามางกูร</p> <p>- กล่าวชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขไทยที่ควบคุมสถานการณ์โรคโคโรนา 19 ได้ โดยต้นตัวอยู่เสมอและไม่ตระหนก ไม่ดำเนิน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบายเกินพอดีทำให้กระทบกระเทือนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้อยที่สุด รวมถึงความร่วมมือของ สธ. อภ. อย. และกรมการค้าภายใน ประธานผู้ผลิตเร่งผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มและจะกระจายไปทั่วประเทศ รมรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้า ช่วยลดปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษได้ถึง 2 แสนชิ้น ทำให้ได้รับการยกย่องจากจีนและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก คาดว่าหลังเหตุการณ์นี้ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และกระทรวงสาธารณสุขไทย จะเป็นที่ยกย่องมากขึ้น</p>	
<p>เหตุกราดยิง จ.นครราชสีมา สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และกล่าวว่า ครม.มอบหมายให้ สธ.ฟื้นฟูจิตใจผู้บาดเจ็บ ครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้สูญเสีย คนในจังหวัดและในประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ สธ.ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้มีหลายมาตรการรองรับเพื่อเยียวยา พร้อมเน้นย้ำให้ทีมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์ thaipbs, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยมว่า กรมฯ ยังระดมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง พบผู้ที่ต้องมีการติดตามต่อเนื่องประมาณ 1 ใน 4 ของผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด ทั้งนี้ หากพบเห็นคนในครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิด ที่ประสบเหตุการณ์รุนแรงหรือผู้ที่เสพยาจากสื่อต่าง ๆ มีอาการกลัว เครียด วิตกกังวลนอนไม่หลับ หวาดผวา กรีดร้อง พุดถึงเหตุการณ์ซ้ำๆ สามารถเข้ารับบริการได้ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โทร 0-4423-3999 หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> <p>-มีเด็กและเยาวชนมาเข้ารับการประเมิน 4 ราย ได้รับการดูแลด้านจิตใจเบื้องต้นจนเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถกลับบ้านได้ โดยจะมีการติดตามต่อเนื่องเป็นระยะ แต่คาดว่าเมื่อเด็กและครอบครัวอีกจำนวนมากที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่กลับบ้านไปก่อนแล้ว กรมฯ กำลังติดตามเพื่อประเมินผลกระทบให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ปกครองและครอบครัวจะช่วยให้เด็กรับมือกับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงได้โดย 1.ให้เด็กได้เล่าและพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป กระตุ้นให้เด็กได้แบ่งปันความคิด และถามคำถามต่างๆ 2.ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย สงบ เชื่อมต่อ และรู้สึกมีความหวัง 3.ลดการดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น และ 4.เมื่อเด็กพร้อม ควรกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ Mcot, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ในกทม.และปริมณฑล ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่</p>	
<p>ผู้ผลิตยาเส้นฟ้อง รมว.สธ. สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ mcot</p> <p>-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมตัวแทนชาวบ้านอาชีพพบฉลากของยาเส้น กว่า 30 คน ยื่นฟ้องรมว.สธ.และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง หรือซองยาเส้นแบบเรียบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน นอกจากนี้ การบังคับให้พิมพ์ฉลากรูปภาพข้างซอง 10 แบบ มี 2 แบบที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะนารูปเด็กนักเรียนและรูปหน้าบุคคลมาใช้ เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ประกอบ ม.420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่สำคัญ การออกประกาศดังกล่าวไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน</p>	
<p>โรคอาหารเป็นพิษ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ วันที่ 9-15 ก.พ. คาดมีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น แนะนำให้ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน และล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหารทุกครั้ง สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	
<p>วันฉวยอนามัยสากล สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สสส. มูลนิธิแพชท์เฮลท์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าว “วัยรุ่น 2020 รู้จักป้องกันท้อง ป้องกันโรค” เนื่องในวันฉวยอนามัยสากล โดย พญ.มณฑล วสันตอุโปภาคาร รองผอ.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางเพศสัมพันธ์ กล่าวว่า ได้สำรวจพบอัตราการใช้ถุงยางอนามัยของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 15-25 ปี ร้อยละ 76 จากที่ รมรงค์ต้องกินร้อยละ 90 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไว้วางใจคู่ประจำ รวมถึงราคาถุงยางอนามัยค่อนข้างสูง ทำให้พบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ที่เป็นวัยรุ่นถึง 14 รายต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 5 เท่า ด้าน นายสมวงศ์ อุไรวัฒน์ รอง ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า สายด่วน 1663 พบแนวโน้มการโทรมาขอคำปรึกษาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงขึ้นเรื่อยๆ และวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้ถุงยางเพียงร้อยละ 45</p>	
<p>ไขหวัตหม สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงข่าวสื่อเรื่องไต้หวันมีการระบาดของไขหวัตหม ว่า ไม่เป็นความจริง และย้ำว่าการผลิตเนื้อสัตว์ของไทยได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยทางอาหารในระดับสูง ปัจจุบันไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่สามารถป้องกันโรค ASF ในสุกรได้ ขอให้อย่าตื่นตระหนกและไม่ส่งต่อข่าวที่สร้างความสับสนต่อสังคม ด้านกรมควบคุมโรคได้หวันชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ว่า เป็นเพียงการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคไขหวัตใหญ่ตามฤดูกาล</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

